

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ทัวแบบสมมุฐานการไชยาหรือสิ่งเสพทิกในวัยรุน ททดสอบเฉพาะ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 1) เพื่อ
สร้างทัวแบบสมมุฐาน (causal model) อธิบายการไชยาหรือสิ่งเสพทิกในวัยรุน โดยการ
นำ proposition หลักที่อนุพัฒนมาจาก control theory และ differential
association theory เขามาอยู่ในทัวแบบเดียวกัน 2) เพื่อทดสอบทัวแบบดังกล่าว กับ
ทัวอย่างประชากรนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในเขตอำเภ
เมือง จ.นนทบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวในทัวแบบ ว่าตัวแปรแต่ละตัว
นั้นจะมีอิทธิพลในการอธิบายถึงสาเหตุ ของการที่เด็กวัยรุนเขาไปเกี่ยวข้องกับกาไรชยาหรือสิ่ง
เสพทิกไภมากน้อยต่างกันอย่างไร 4) เพื่อทดสอบว่าทัวแบบที่ไค้สร้างขึ้นนี้ จะอธิบายไค้ดีในยา
หรือสิ่งเสพทิกประเภทใด (บุหรี อัลกอฮอร กัญชา)

ทัวแบบสมมุฐานนี้ ประกอบด้วย 6 มิโนทัศน์ คือ 1) การไชยาหรือสิ่งเสพทิกในวัยรุน
2) การคบเพื่อนที่ไชยาหรือสิ่งเสพทิก 3) ความเชื่อในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม 4) ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อการกระทำที่สังคมยอมรับ 5) ความรู้สึกผูกพันต่อโรงเรียน 6) ความรู้สึกผูกพันต่อ
บิดามารดา

กลุ่มทัวอย่าง 500 คน ไค้สุ่มจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในเขต
อำเภ เมือง จ.นนทบุรี ไค้เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ห้องเรียน

ในการทดสอบทัวแบบสมมุฐาน บัญชีไค้ทดสอบสองชั้นตอน ไค้ใช้เทคนิควิถีวิเคราะห์
(path analysis)

1. การทดสอบทัวแบบโดยรวมประเภทของยาหรือสิ่งเสพทิกทั้ง 3 ประเภท (บุหรี
อัลกอฮอร กัญชา) เขากว่กัน

2. การทดสอบทัวแบบไค้แยกประเภทของยาหรือสิ่งเสพทิกทั้ง 3 ประเภท (บุหรี
อัลกอฮอร กัญชา) ออกจากกัน

จากการทดสอบตามชั้นตอนดังกล่าว ไค้ผลการวิจัย ดังนี้

1. การทดสอบทัวแบบโดยรวมประเภท แสดงให้เห็นว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อการกระทำ
ที่สังคมยอมรับ, ความเชื่อในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม และการคบเพื่อนที่ไชยาหรือ

สิ่งเสพติด มีผลกระทบโดยตรงทางตรงต่อการรักษาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น จากการเปรียบเทียบ ผลกระทบของทั้งสามตัวแปรแล้ว การคบเพื่อนที่รักษาหรือสิ่งเสพติด มีผลกระทบต่อการรักษาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่นมากที่สุด และความเชื่อในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม มีผลกระทบตัวแปรดังกล่าวน้อยที่สุด และตัวแปรทั้งสามสามารถอธิบายความแปรผันของการรักษาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น ได้ประมาณร้อยละ 27 (.273) และผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่ง เป็นผลกระทบทางอ้อมของ ความรู้สึกผูกพันต่อบิดามารดา, ความรู้สึกผูกพันต่อโรงเรียน ความยึดมั่นผูกพันต่อการกระทำที่สังคมยอมรับ และความเชื่อในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม

2. การทดสอบโดยแยกประเภทของยาหรือสิ่งเสพติด แสดงให้เห็นว่าตัวแบบที่ได้สร้างขึ้นนี้ สามารถอธิบาย การสูบบุหรี่ในวัยรุ่นได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่นประเภทอื่น (อัลกอฮอล์ และ กัญชา) และสามารถอธิบายได้น้อยที่สุดในการดื่มอัลกอฮอล์ในวัยรุ่น